



ที่ พม ๐๕๐๕/๒๘๕๐

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ที่ สพค.ชม. ๐๑/๑๒๕
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้
นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้หน่วยหักเงิน
สงเคราะห์เพิ่มขึ้นของสมาคม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
พิจารณาแล้ว การขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ต้องยื่นหนังสือผ่านสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และให้นายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่รับทราบ จึงจะส่งหนังสือต่อให้นายทะเบียนกลางฯ พิจารณาต่อไป
สำหรับประเด็นหารือ เรื่อง ขอความเห็นชอบขอจ่ายค่าตอบแทนให้หน่วยหักเงินสงเคราะห์ จากเดิมอัตรา
๐.๕๐ บาท (ห้าสิบบาท) เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๐๐ บาท (หนึ่งบาท) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
เนื่องจากการดำเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกัน
เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกัน ที่สำคัญปัจจุบันมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่สามารถอำนวยความสะดวกในการรับจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่เห็นความจำเป็น
ที่จะต้องมีการหักเงินสงเคราะห์แล้ว ประกอบกับการที่สมาคมฯ ขอความเห็นชอบขอจ่ายค่าตอบแทน
ให้หน่วยหักเงินสงเคราะห์ในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการหักเงินสงเคราะห์นั้น
มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและทายาทผู้ได้รับประโยชน์แต่ประการใด
ดังนั้น นายทะเบียนกลางจึงไม่สามารถให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากสมาคมฯ ประสงค์
ให้นายทะเบียนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามข้อ ๕ (๑๔) ตามประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องใด ต้องแนบเอกสารรายงานการประชุมใหญ่ที่มีการลงมติ
ในเรื่องนั้น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และต้องยื่นหนังสือผ่านสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ซึ่งเป็นนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

โทร. ๐ ๒๖๕๔ ๖๗๒๓